

*Thuận An, ngày 21 tháng 7 năm 2021*

## **LỜI KÊU GỌI CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THUẬN AN NGUYỄN THANH TÂM**

*Thưa toàn thể đồng bào, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân thành phố Thuận An*

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Thuận An tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, mức độ lây nhiễm đang lan rộng trong cộng đồng, công ty, nhà máy sản xuất, khu dân cư, khu nhà trọ,... ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, đời sống Nhân dân và hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh trật tự. Với ý chí “chống dịch như chống giặc” cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân Thành phố đang ra sức chiến đấu với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ”, “mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài chống dịch”.

Để kịp thời huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế, sự đồng lòng, chung tay góp sức và sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần sớm kiểm chế và kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Thành phố kêu gọi cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp hãy chung tay, chung sức, chung lòng thực hiện tốt Công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương trong thời gian 14 ngày, kể từ 00 giờ ngày 19/7/2021. Đây là một quyết định hết sức khó khăn, bởi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế và nhất là đời sống của người dân, nhưng vì sức khỏe và tính mạng của Nhân dân Thành phố, buộc chúng ta phải chọn lựa và cùng nhau quyết tâm tận dụng "thời gian vàng" này để thực hiện các biện pháp kiểm chế, ngăn chặn sự lây lan, từng bước kiểm soát dịch bệnh; Thành phố đang cố gắng triển khai hỗ trợ kịp thời các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Bình Dương; đẩy mạnh các giải pháp phân phối, cung ứng hàng hóa, bình ổn giá cả, đảm bảo nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân.

Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Trung ương và của Tỉnh, lãnh đạo Thành phố đã và đang triển khai quyết liệt các giải pháp đồng bộ, toàn diện, mạnh mẽ, chủ động khắc phục các hạn chế, bất cập trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời ban hành nhiều chỉ thị, văn bản về thực hiện các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ. Nhìn chung, đa số cán bộ, đảng viên, người dân, công nhân lao động, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh,... đã nghiêm túc chấp hành quy định. Tuy nhiên, trong quá trình thực



hiện cũng phát sinh những bất tiện, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, người lao động, mặc dù thành phố đã huy động toàn lực lượng không ngại khó khăn gian khổ, làm việc ngày đêm trong các khu điều trị, khu cách ly, khu phong tỏa, tại các điểm chốt chặn. Các lực lượng đã làm việc hết sức có thể để “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ. Tuy nhiên, thực tế chưa đáp ứng được mong muốn, yêu cầu; vẫn còn có lúc, có nơi còn chủ quan, lơ là, vi phạm các quy định về giãn cách xã hội; một số khu vực chưa cung ứng kịp thời lương thực, thực phẩm, thiếu hàng hóa cục bộ, giá cả hàng hóa có tăng so với ngày thường làm cho người dân có lúc cảm thấy bất an, làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác phòng chống dịch của Thành phố.

Với phương châm “Chống dịch như chống giặc, phát hiện sớm, truy vết nhanh, khoanh vùng dập dịch tích cực”, Thành phố kêu gọi cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, các tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân chấp nhận hy sinh lợi ích trước mắt, đồng thuận, chấp hành nghiêm các quy định trong áp dụng thực hiện các biện pháp cấp bách, cần thiết trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Người dân tham gia tích cực và đầy đủ việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng Covid-19 để chủ động trong công tác phòng chống dịch, không lây lan diện rộng.

- Bình tĩnh, không hoang mang, tích cực hợp tác với các ngành chuyên môn để góp phần phòng, chống dịch bệnh hiệu quả nhất.

- Không lo sợ thiếu hàng hóa thiết yếu, không mua hàng hóa dự trữ. Vì thành phố cam kết cung cấp đầy đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân.

- Không lan truyền thông tin tiêu cực, sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, luôn nêu cao ý thức trách nhiệm vì sức khỏe của cộng đồng và cá nhân, hãy tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình, cộng đồng.

- Áp dụng thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, biện pháp 5K của Bộ Y tế bằng những hành động thiết thực, cụ thể của mình, cùng chung tay góp sức để đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa mọi hoạt động của đời sống xã hội trở lại bình thường.

Thành phố cảm ơn các cơ quan, doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân đã tuân thủ, đồng thuận, cùng hợp tác chấp hành các biện pháp trong phòng, chống dịch bệnh theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ.

Trong những ngày qua, hàng ngàn người dân Thành phố đã và đang ngày đêm vượt qua mọi gian khó, vất vả, hy sinh những lợi ích riêng tư xung phong vào cuộc chiến; trong đó, có sự chi viện, giúp sức, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân từ Trung ương đến các địa phương trong và ngoài tỉnh Bình Dương đã đóng góp công sức, kinh phí, vật chất ủng hộ cho thành phố, chia sẻ trách nhiệm với lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ trong các khu điều trị, khu cách ly, khu phong tỏa trong công tác phòng,



chống dịch bệnh cho người dân, công nhân lao động đang gặp khó khăn tại các khu vực cách ly, khu phong tỏa trên địa bàn. Thành phố rất trân trọng ghi nhận và biết ơn những tình cảm quý báu, tấm lòng, sức người, sức của đã mang lại nhiều ý nghĩa trong cuộc chiến này; đây sẽ là sức mạnh vô cùng to lớn để Thành phố nêu cao tinh thần quyết tâm chiến thắng dịch bệnh.

Để sớm ngăn chặn, kiểm soát tình hình dịch bệnh, sớm đưa Thành phố trở lại trạng thái bình thường mới, vì sức khỏe của Nhân dân, vì sự phát triển của Thành phố của chúng ta, thay mặt Đảng bộ và Chính quyền Thành phố, Tôi kêu gọi toàn thể đồng bào, chiến sĩ, các tầng lớp Nhân dân tiếp tục ủng hộ, tin tưởng, cảm thông, chia sẻ cùng Thành phố, quyết tâm thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội, đặc biệt là trong khu vực cách ly, phong tỏa, mỗi người dân cần tự nâng cao ý thức bảo vệ mình, bảo vệ gia đình, bảo vệ cộng đồng; chúng ta cùng chấp nhận hy sinh lợi ích trước mắt và một số bất tiện, khó khăn hơn so với điều kiện bình thường để Thành phố có thể ổn định, phát triển bền vững; đồng thời phát huy cao nhất tinh thần nghĩa tình, những nghĩa cử cao đẹp, tương thân tương ái, san sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

Hơn bao giờ hết, Thành phố rất mong được sự ủng hộ, chia sẻ, thông cảm, đồng hành nhiều hơn nữa từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân Thành phố. Tôi tin tưởng rằng với sự chung sức, đồng lòng, đoàn kết và quyết tâm, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh, tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, đem lại sự bình an, ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân Thành phố.

Trân trọng./.



Nguyễn Thanh Tâm